

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

28 ก.พ. ถึง 4 มี.ค. 63	คณะกรรมการเครือข่ายฯ (ประเด็น C) เสนอชื่อบุคคลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานประเภทนักศึกษา โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ทำหน้าที่ในวันที่ 3 เมษายน 2563) สถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ เสนอและจัดส่งรายละเอียดผลงานด้านสหกิจศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขัน (อ่านรายละเอียดประเภทในหน้าที่ 2) - download แบบฟอร์ม จากเว็บไซต์ www.coop.rmutt.ac.th - โดยจัดส่งในภาพรวมของสถาบันการศึกษา หากมีวิทยาเขตในสังกัด ให้รวบรวมและจัดส่งในนามสถาบัน
13 มี.ค. 63	จัดส่งลิงค์ข้อมูลผลงาน ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายฯ (ประเด็น C) เพื่อทำการพิจารณาและให้คะแนน ดังนี้ - <u>ตัดสิน</u> ผลงานประเภทที่ 1-4 และ 9-14 - <u>คัดเลือก</u> ผลงานประเภทที่ 5-8 โดย 6 ผลงานแรกที่มีคะแนนสูงสุด ของแต่ละประเภท จะได้เข้ารอบตัดสิน และไปทำการนำเสนอผลงาน เพื่อตัดสิน ในวันที่ 3 เม.ย. 63
19 มี.ค. 63	คณะกรรมการเครือข่ายฯ ส่งผลการให้คะแนน กลับมายัง สำนักงานเครือข่ายฯ (สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี)
20 มี.ค. 63	ประกาศผลทางเว็บไซต์ของสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ www.coop.rmutt.ac.th และทางแชทไลน์กลุ่ม ของเครือข่าย
23 มี.ค. 63	สำนักงานเครือข่ายฯ (สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี) ส่งข้อมูลโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจ ศึกษาที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ให้คณะกรรมการรอบตัดสิน เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ก่อนรับฟังการนำเสนอผลงาน ในวันที่ 3 เม.ย. 63
3 เม.ย. 63	รอบตัดสิน สำหรับการประกวดแข่งขันประเภทโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 09.00-12.00 นักศึกษาเจ้าของผลงาน นำเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการตัดสิน - มีเวลา 25 นาที/ผลงาน (นำเสนอ 15 นาที และตอบข้อซักถาม 10 นาที) - หากมีผู้จัดทำมากกว่า 1 คน นำเสนอผลงานร่วมกัน หรือส่งตัวแทนเพียงคนเดียวได้ เวลา 14.00-16.00 ประกาศผลการตัดสิน และมอบรางวัลการประกวด

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการจัดส่งผลงาน
ขอสงวนสิทธิ์รับข้อมูลทุกรายการในภาพรวมของสถาบันการศึกษาหลัก
หากมีวิทยาเขตในสังกัด ให้รวมจัดส่งในนามสถาบันการศึกษาหลัก
โดยผ่านส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสหกิจศึกษาเท่านั้น

รายละเอียดประกอบการส่งข้อมูลเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ประเภท	หมวด/ชื่อประเภทผลงาน	จำนวนที่รับ	ข้อมูลที่ต้องจัดส่ง	
◆ สถานศึกษา				
1	สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น	1 ผลงาน	ตอบประเด็นคำถาม	
2	สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง	1 ผลงาน		
3	สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น	1 ผลงาน		
4	สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น	1 ผลงาน		
◆ โครงการงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา				
5	ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น	1 ผลงาน	1) ตอบประเด็นคำถาม (เป็นภาษาไทยทั้งหมด) 2) ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด ** โครงการฯ มีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา **	
6	ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น	1 ผลงาน		
7	ประเภทนวัตกรรมดีเด่น	1 ผลงาน		
8	ประเภทนานาชาติดีเด่น	1 ผลงาน		
◆ คณาจารย์ในเขตสหกิจศึกษา และที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ				
9	คณาจารย์ในเขตสหกิจศึกษาดีเด่น	1 ผลงาน	ตอบประเด็นคำถาม	
10	ที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ	1 ผลงาน		
◆ ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา และสถานประกอบการ				
11	ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา	1 ผลงาน		
12	ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ	1 ผลงาน		
◆ สถานประกอบการ				
13	สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น	1 ผลงาน		
14	สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น	1 ผลงาน		
รวมประกวดทั้งสิ้น 14 ประเภทผลงาน				

หมายเหตุ

- ทุกประเภทต้องส่งข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมรูปแบบ .pdf
- จัดส่งมาที่อีเมลล์ coop@mail.rmutt.ac.th เท่านั้น ให้ระบุชื่อ-สกุล เบอร์โทร. ผู้ประสานงานไว้ส่วนท้ายของเนื้อหาในอีเมลล์
- ขอแนะนำการตั้งชื่อไฟล์งาน เช่น ผลงานประเภทที่ 11

ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับโปรแกรมการชั่งตวงวัตถุดิบ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ให้ตั้งชื่อไฟล์ : ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ – บทความ, ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ - ตอบคำถาม

4. รางวัล

- ประเภทที่ 1-4 และ 9-14 มี 1 รางวัล/ประเภท โดยมอบเป็นโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร
- ประเภทที่ 5-8 มี 4 รางวัล/ประเภท
 - รางวัลที่ 1 2 และ 3 ประเภทละ 1 รางวัล
 - รางวัลชมเชย ประเภทละ 3 รางวัล

โดยมอบเป็นเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร อัตราเงินรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1	เงินจำนวน 5,000 บาท
รางวัลที่ 2	เงินจำนวน 3,000 บาท
รางวัลที่ 3	เงินจำนวน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย	เงินจำนวน 1,000 บาท